

## ส่วนที่ ๕

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

### การวัดผลในเชิงคุณภาพ

**แบบที่ ๑** แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณดำเนินการ จำนวน ๑๘ รายการ (รายละเอียดหน้า ๒๖)

**แบบที่ ๓** แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลชัยสมบูรณ และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น ๖ ช่วงอายุ (รายละเอียดหน้า ๒๙ – ๕๒)

**แบบที่ ๔** แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดหน้า ๕๒ – ๕๕)

**แบบที่ ๕** แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดหน้า ๕๖ – ๕๙)

**แบบที่ ๖** แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ งานนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดหน้า ๖๐ – ๖๖)

## การวัดผลในเชิงปริมาณ

### แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๔๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๒ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๒๓,๒๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดหน้า ๒๘)

### ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถประมวลผลโครงการได้ คณะทำงานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา (รายละเอียดหน้า ๖๘ - ๘๓)

**ข้อเสนอแนะ** -